



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐโปแลนด์

- การจัดงานระดมทุนระหว่างประเทศเพื่อยูเครนที่จัดขึ้น ณ กรุงวอร์ซอ

๒. เครือรัฐออสเตรเลีย

- ผู้นำออสเตรเลียกำหนดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๑. การจัดงานระดมทุนระหว่างประเทศเพื่อยูเครนที่จัดขึ้น ณ กรุงวอร์ซอ (๑๑ เมษายน ๒๕๖๕)

เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ กรุงวอร์ซอ เมืองหลวงของโปแลนด์ มีการจัดงานระดมทุนระหว่างประเทศเพื่อชาวยูเครนที่ถูกบีบให้ต้องลี้ภัยภายหลังการโจมตีของรัสเซีย

งานระดมทุนนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการยุโรปและรัฐบาลแคนาดาโดยเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ที่มีชื่อว่า "ยื่นหยัดเพื่อยูเครน"

นาง Ursula von der Leyen ประธานคณะกรรมการยุโรป เข้าร่วมงานหลังจากการไปเยือนกรุง Kyiv และสถานที่สังหารหมู่ในเมือง Bucha เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

นาง Ursula von der Leyen กล่าวว่า ไม่มีคำพูดใดสำหรับความน่ากลัวที่ได้เห็นในเมือง Bucha และเรียกร้องให้มีการสนับสนุนทางการเงินสำหรับชาวยูเครน ชาวยูเครนกำลังต่อสู้ไม่เพียงเพื่ออำนาจอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศเท่านั้น แต่ยังเพื่อ "เสรีภาพของเรา" ด้วย

ทั้งนี้ ผู้บริจาค รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ รวมถึงภาคธุรกิจ ประกาศให้การสนับสนุนยูเครนด้วยเงินจำนวนประมาณ ๙ พันล้านยูโร หรือมากกว่า ๑.๒ ล้านล้านเยน สำหรับผู้อพยพที่หนีออกจากยูเครนหรือพลัดถิ่นภายในประเทศ

ที่มา : <https://www3.nhk.or.jp> (๑๑ เมษายน ๒๕๖๕)

๒. ผู้นำออสเตรเลียกำหนดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (๑๐ เมษายน ๒๕๖๕)

นายกรัฐมนตรี สก็อตต์ มอร์ริสัน แถลงว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าออสเตรเลียได้กำหนดจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีเวลาในการหาเสียง ๖ สัปดาห์ ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ความสำคัญในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าครองชีพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นายมอร์ริสันได้แถลงข่าวในกรุงแคนเบอร์รา หลังจากที่ได้เสนอวันเลือกตั้งทั่วไปอย่างเป็นทางการ โดยขั้นตอนต่อไปจะต้องมีการประกาศยุบสภาและจัดการเลือกตั้งโดยการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็น การต่อสู้กันระหว่างรัฐบาลผสมแห่งชาติซึ่งเป็นเสรีนิยมกลางขวานาโดย นายมอร์ริสัน กับพรรคแรงงานที่เป็นพรรคฝ่ายค้าน รัฐบาลต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการที่ไม่สามารถจัดการแจกจ่ายวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังถูกวิจารณ์เรื่องความล่าช้าในการรับมือและแก้ไขปัญหากรณีเกิดอุทกภัยที่ร้ายแรงที่ควีนส์แลนด์และนิวเซาท์เวลส์ ทำให้มีผู้เสียชีวิต

นายมอร์ริสันได้กล่าวสุนทรพจน์ โดยยอมรับว่าออสเตรเลียเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างไม่น่าเชื่อ และกล่าวว่ารัฐบาลประสบความสำเร็จในด้านเศรษฐกิจ และการออกมาตรการทางด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โดยรัฐบาลของเขาจะยังคงมุ่งเน้นการบริหารงานด้านเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงการสร้างกองทัพให้แข็งแกร่งขึ้นนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกระหว่างที่มีรัฐบาลที่แข็งแกร่งและผ่านการทดสอบมาแล้ว ซึ่งได้แสดงความสามารถในการตัดสินใจต่อสถานการณ์ และช่วงเวลาที่ยากลำบากกับพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ให้ความสำคัญแต่กับเรื่องการเมืองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นายแอนโทนี อัลบานีส ผู้นำพรรคฝ่ายค้านจะพยายามนำพรรคแรงงานกลับขึ้นมาเป็นรัฐบาลให้ได้ นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ พรรคแรงงานได้หาเสียงโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะแก้ไขปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างแรงงาน การดูแลและให้ความสำคัญกับเด็ก ตลอดจนให้ความสำคัญกับการผลิตภาคท้องถิ่น เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา นายอัลบานีส ได้ทวีตข้อความ เรียกร้องให้นายมอร์ริสันจัดให้มีการเลือกตั้ง อย่าให้ประชาชนต้องรอ

และยังตำหนิว่ารัฐบาลตอบสนองต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นช้าเกินไป ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการวัคซีน การแก้ปัญหาไฟป่าและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย การเลือกตั้งในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่และเลือกตั้งวุฒิสมาชิกจำนวนครึ่งหนึ่ง โดยสภาผู้แทนราษฎรมีวาระ ๓ ปี ใกล้จะสิ้นสุดลง (ตั้งแต่มีการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒) ทั้งนี้ นายมอร์ริสันกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหรือสเตรเลียคนแรกที่ดำรงตำแหน่งครบสามปีเต็มหรือครบวาระ นับตั้งแต่ นายจอห์น ฮาวเวิร์ด ได้รับเลือกตั้งและต้องพ้นจากตำแหน่งในปี ๒๕๕๐

ที่มา : <https://edition.cnn.com/2022/04/10/australia/australia-elections-may-morrison-intl-hnk/index.html> (๑๐ เมษายน ๒๕๖๕)

เครดิตแปลโดย : นายณรงค์ศักดิ์ ปลื้มใจ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวกัญญา ดวงทอง
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๑๘ เมษายน ๒๕๖๕